

สดจากเขาวงวน

20

น.ศ.อาสาด้วยหัวใจ

ทำแนวป้องกันไฟป่า

น.ศ.อาสาด้วยหัวใจ ทำแนวป้องกันไฟป่า

สดจาก  **เขาวงวน**



อี ดกิจกรรมค่ายอาสาในทุกปี ล่าสุดบริษัท นูลูรอกบบริวเวอรี่ จำกัด จัดการประชุมประจำปีเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาทั่วประเทศ “ค่ายเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา 2562” ระหว่างวันที่ 19-22 มี.ค. โดยมี รวิรินทร์ ชมพูนุชชานินทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท นูลูรอกบบริวเวอรี่ จำกัด เป็นประธานการประชุม มีนักศึกษาเครือข่ายกว่า 100 ชีวิต จาก 70 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมที่สิงห์ปาร์ค เชียงราย

ในกิจกรรมดังกล่าว เครือข่ายนักศึกษารับฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเหตุการณ์จริงของหน่วยทำลายไดโนเสาร์ (Thai Navy Seal) หรือหน่วยซีล เกี่ยวกับ

การวางแผนและการดำเนินการช่วยชีวิตทีมหมูป่าอะคาเดมีทั้ง 13 คน ที่ติดอยู่ภายในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ช่วยปลูกจิตสำนึกการทำอาสาด้วยหัวใจและจุดประกายความคิดในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมต่อไป

วันถัดมา น้องๆ เรียนรู้ทักษะการทำงานเป็นทีมเสริมสร้างความสามัคคี ใช้ความคิดสร้างสรรค์แก้ไขปัญหาต่างๆ ผ่านกิจกรรมสุดสนุก Team Building และเรียนรู้การทำจิตอาสาจากการลงพื้นที่จริงในกิจกรรม “สิงห์อาสา ทำแนวกันไฟ ป้องกันไฟป่า” ร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 ที่บ้านห้วยม่วงและบ้านสันปูเลย ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย



กาย



แตงกวา



ถึงปัญหาฝุ่นควันที่เป็นมลพิษอยู่ในขณะนี้ ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมช่วยลดปัญหา การได้มาเป็นส่วนหนึ่งในค่ายรู้สึกชื่นชอบและสนุก มองเห็นภาพตนเองและเพื่อนๆ ทำกิจกรรมร่วมกัน ได้ช่วยเหลือผู้คนในอนาคต ยิ่งเรามีเครือข่ายที่กว้างระดับประเทศแบบนี้ยิ่งทำให้เราทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ได้ทั่วถึงและมากขึ้น

“วา” น.ส.กัญญารัตน์ พงษ์เพ็ง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครธม กรุงเทพมหานคร เล่าว่าโครงการของกลุ่มกรุงเทพฯ และปริมณฑล คิดประเด็นการลงพื้นที่ไปพัฒนาชุมชน เนื่องจากในกรุงเทพฯ มีชุมชนแออัด มีเด็กๆ หลายคนไม่ได้รับการศึกษา พวกเราจึงอยากช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือเพิ่มโอกาสให้หน่อยๆ มากขึ้น

“การทำจิตอาสาเริ่มได้ที่ตัวเราเอง เมื่อเราทำสิ่งที่ดีและทำเต็มกำลังเต็มความสามารถ ย่อมมีคนอยากร่วมด้วย แต่เราเชื่อว่าสิ่งที่เรา

“กาย” นายปฏิภาณ สมพันธ์เพียง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เผยว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างเครือข่ายให้กว้าง

มากยิ่งขึ้น เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันและขยายความช่วยเหลือไปสู่ประชาชน โครงการที่กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดประเด็นไว้ก็การแก้ปัญหาภัยแล้ง การที่เรามีเครือข่ายทั่วทุกจังหวัดแบบนี้ทำให้เรารับรู้ปัญหาและช่วยกันแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ยิ่งได้มาทำแนวกันไฟในวันนี้ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการทำจิตอาสา เพราะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็มีปัญหาไฟป่าเช่นกัน

ด้าน “แตงกวา” น.ศ.ศกฉวรรณ ปี่ทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะกรรมการพัฒนา ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เล่าว่าประทับใจมากที่สุดที่ได้มาทำแนวกันไฟร่วมกับชุมชน เพราะเราอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือรับรู้



วา



ไอซ์

ทำจะประสบความสำเร็จ และเมื่อเราร่วมมือร่วมใจกันความสามัคคีจะช่วยให้เกิดสิ่งที่ดีแน่นอน” วากถ่า

ปิดท้ายที่ “น้องไอซ์” น.ส.อวิศดา ไทรทอง นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จากชมรม Volunteer ผนวักใจที่ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนๆ ทุกภาคทั่วประเทศ ได้เห็นปัญหาของภาคต่างๆ ที่เราต้องช่วยกันดูแล

“ประทับใจที่ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์จากพี่ๆ สิงห์อาสา และยังได้ลงพื้นที่จริงทำแนวกันไฟป้องกันไฟป่า เห็นถึงความสามัคคี การร่วมมือกันทำประโยชน์ให้สังคม เป็นจุดเริ่มต้นให้เยาวชนทำจิตอาสาที่ยิ่งใหญ่มากยิ่งขึ้น” น้องไอซ์กล่าว